

Ra trình với môi trường vô hình?

Tác Giả: Lê Tâm

Thứ Ba, 27 Tháng 7 Năm 2010 02:03

Các trình độ y nghề 'for profit' nay bị kiểm soát gắt gao hơn



Hình minh họa

Một điều u việt những thay trong các chu kỳ lên xuống của kinh tế Hoa Kỳ, là trong những năm suy thoái số người trẻ đi trình độ học đi học một ngành nghề mới tăng vọt lên.

Trong những năm gần đây, với tình trình độ thốt nghiệp tăng dần lên cao, nhiều công việc bị mất đi, người dân Mỹ như những học trẻ của chính phủ đã đi xô đi học, để mới ngành nghề, để mới trình độ.

Có nhiều trình độ loại "for-profit" - hoạt động để kiếm lợi - khác với trình độ những non-profit - để thành lập để đáp ứng nhu cầu này, và cũng để thu tiền của những người như đó, trong khi không cho họ một kiến thức hay môi trường có giá trị họ có thể kiếm việc sau đó.

Ra trường học với mô hình học vô dụng?

Tác Giả: Lê Tâm

Thứ Ba, 27 Tháng 7 Năm 2010 02:03

Một trường kê mồi đây cho thầy các trường học “for profit” chỉ có khoảng 10 phần trăm trong tổng số sinh viên đi học những loại chi mướn 25 phần trăm số tiền mướn để đi học trên toàn quốc. Và con số ngườii “xù n” tiền học trong số này cũng lên rất cao.

Tuần qua, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đưa ra luật mới, theo đó số trường học các đii học “for profit” khi n cho sinh viên mướn quá nhiều mà không có cách gì trở n về qua công việc làm cầ a h .

Luật này chú trọng vào vấn đề “kiếm việc làm ra tiền” (gainful employment), theo đó số cầ t các trường cầ p cầ a chính phủ liên bang cho các trường học có tầ số sinh viên nầ nầ n cao nhất mà đii có mướn trở n về thầ p nhất, đầ ng thầ i cũng giầ i hầ n con số sinh viên mà hàng trăm trường học khác đầ cầ thu nhầ n. Bộ Giáo Dục Mồ cho hay hầ phầ i làm đii u này “đầ bầ o vầ cầ ngườii sinh viên đầ ngườii trở thuầ đầ Mồ.”

Bộ Giáo Dục cầ cầ tính rầ ng có khoảng 5% các trường học hay chầ ng trình hầ c số bầ cầ t các trường giúp vầ student loan trong khi vào khoảng 55 phần trăm khác bầ giầ i hầ n số sinh viên thu nhầ n đầ ng thầ i cũng buầ c phầ i nói rõ vầ i nhầ ng ngườii vào hầ c vầ số nguy hiầ m khi ký giầ y mầ n nầ hầ c quá nhiều.

Các trường kê gầ n đây cho thầy sau khi trở tiền nầ đầ cầ chầ ng hai năm, có đầ n 12 phần trăm sinh viên tầ t nghiầ p tầ các trường học “for-profit” xù n về tiền học, trong khi chỉ có 6 phần trăm nhầ ng ngườii hầ c trở đầ ng đầ i hầ c công đầ p và 4 phần trăm hầ c đầ i hầ c tầ “non-profit” là lâm vào tình trạng này.

Và khi chính phủ không thu đầ i đầ cầ tiền cho mầ n thì chính nhầ ng ngườii dân trở thuầ mầ i là nhầ ng ngườii bầ thiầ t hầ i.

Tuy luật liên bang tầ trở cầ đầ n nay vầ n có đii u khoầ n buầ c các trường học “for-profit” phầ i chầ ng tầ đầ cầ rầ ng hầ tầ o đii u kiầ n cho ngườii sinh viên ra đầ ng có viầ c làm xầ ng đầ ng “gainful employment”, đii u nay chầ a bao giầ đầ cầ đầ nh nghĩa rõ ràng.

Nay, các trường học có sinh viên mướn nầ vầ i tầ số tiền nầ chiầ m hầ n 30 phần trăm tiền tiêu tùy nghi (discretionary income - tiền còn đầ i sau khi chi trả các món cầ n thiầ t nhầ nhà cầ a, ăn uống) và

Ra trường và i mnh bng vô đng?

Tác Giả: Lê Tâm

Thứ Ba, 27 Tháng 7 Năm 2010 02:03

12 phn trm tin thu nhp tng cng, và có ít hơn 35 phn trm cu sinh viên tr l i tin m n n, s không đ c s tr giúp c a liên bang.

Các nhóm đi đi n cho sinh viên và ng i tiêu th hoan nghênh luật này, nói rằng s giúp b o v c sinh viên và ng i tr thu đ kh i r i vào các ch ng trình h c đ c h a h n r t nhi u mà th c t ch ng có giá tr bao nhiêu.